

ตำนาน

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ (ภาคบ่าย)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกครั้งหนึ่ง ครบวาระที่ 11 ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา

ตลอดเจ็ดวันที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้นำข้อปฏิบัติต่างๆ อันเป็นเครื่องอุดหนุนส่งเสริมความรู้ความคิด และความสามารถในการทำงานมาปรารภกับบรรดาบัณฑิต เพื่อให้นำไปคิดและฝึกปฏิบัติให้เคยชิน เป็นการสร้างวินัยที่ดีให้แก่ตนเอง วันนี้ จึงจะขอพูดถึงคุณของวินัยเป็นเรื่องปิดท้าย

วินัย คนบางส่วนมองเห็นไปว่าไม่สู้จะมีความหมาย นึกว่าเป็นสิ่งที่สมมติตั้งขึ้นโดยปราศจากเหตุผลที่อิสรชนจะยอมรับได้เต็มที่ แท้ที่จริง วินัยมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นที่เกิดของความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมั่นคง เป็นปรกติ ทั้งในตัวบุคคลในกรงาน ในสังคมและบ้านเมือง ยิ่งกว่านั้น ยังเป็นพลังอันกล้าแข็งส่วนหนึ่ง ซึ่งสามารถบันดาลให้กิจการงานทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ อย่างถูกต้องเที่ยงตรงและบรรลุถึงผลสำเร็จที่มุ่งหมายโดยสมบูรณ์ทันการณ์ ทันเวลา

วินัยนั้นเมื่อแรกฝึกหัดปฏิบัติ ย่อมเป็นดังเครื่องบังคับที่คอยติดตามควบคุมให้ปฏิบัติอยู่ในระเบียบอยู่ตลอดเวลา จึงย่อมทำให้เกิดความเคร่งเครียด อึดอัด ลำบากกายลำบากใจมิใช่น้อย เพราะต้องฝืนกระทำ แต่เมื่อฝึกหัดปฏิบัติต่อไปอย่างเที่ยงตรงสม่ำเสมอจนเป็นปรกติวิสัย หรือจนรู้สึกว่าเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติแล้ว อาการเคร่งเครียดลำบากที่กล่าวก็จะหายไป กลีบกลายเป็นความสะดวกสบาย และเมื่อถึงจุดนี้ย่อมจะได้รับผลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากวินัยที่ได้ฝึกหัดนั้น คือจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและเป็นระเบียบ จะคิดก็เป็นระเบียบ จะทำก็เป็นระเบียบ จะพูดก็เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้องตามลำดับขั้นตอน ตามกาลเทศะ ตามความเหมาะสมพอควร หายสับสน หายลังเลและหายขัดแย้ง ทั้งในความคิด ทั้งในการทำงาน ทำให้สามารถนำความรู้ความคิด และความชำนาญทุกๆ ประการ ไปใช้ได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วจนบรรลุผลสำเร็จตามจุดหมาย รวมทั้งจะเกื้อกูลรักษาผู้มีวินัยให้มีความเจริญสวัสดิทุกเมื่อ

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาอันกล้าแข็งสมบูรณ์ ให้ประสบความสำเร็จ สุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองทุกประการ ในชีวิตและขอให้ผู้ที่มาร่วมประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดิ์ตั้งทั่วกัน